

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อตัวชี้วัด : หน่วยในสังกัด ตร.มีผลการประเมินคะแนนรวมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ของเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการให้ทันสมัยสู่ระบบราชการไทย ๔.๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑.๔ : พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สลก.ตร. หน่วยรับผิดชอบร่วม :

คำอธิบาย : หน่วยในสังกัด ตร. มีผลการประเมินคะแนนรวมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของหน่วยงานที่ส่งแบบเกณฑ์การประเมินกลับมาถึง สลก.ตร. แยกเป็นหน่วยงานระดับ บข. จำนวน ๓๑ หน่วย และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. จำนวน ๗ หน่วย รวม ๓๘ หน่วย ใช้แบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในแบบประเมินได้กำหนดหัวข้อการประเมิน จำนวน ๒๒ หัวข้อ แยกเป็นประเภท เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ทุกหน่วยจำเป็นต้องมี จำนวน ๑๔ ข้อ และเกณฑ์ขั้นสูง หมายถึง ทุกหน่วยจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ จำนวน ๘ ข้อ โดยใช้เกณฑ์คะแนนในการวัดการประเมิน ดังนี้ ๑. เกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ๒. เกณฑ์ขั้นสูง มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ๓. คะแนนรวมทั้งสิ้น (เกณฑ์มาตรฐาน + เกณฑ์ขั้นสูง) = ๓๐๐ คะแนน ๔. หน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าร่วมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น จะได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑๔๐ คะแนนก่อน (ถ้าได้น้อยกว่า ๑๔๐ คะแนน จะไม่ตรวจเกณฑ์ขั้นสูง) ๕. หน่วยงานที่เป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น” จะต้องมีความผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวม คือ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ คะแนน ๖. กำหนดส่งงานภายใน ๓๐ เม.ย.๖๔ ๖.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลทางกายภาพและที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งในรูปแบบซีดี (เรียงตามข้อในแบบเกณฑ์การประเมิน) ๖.๒ ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องส่ง แต่ให้แจ้ง URL ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้วย

ขั้นตอนดำเนินการ

การรายงานผล	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รอบ ๖ เดือน -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม	๑.แจ้งเวียนให้ ทุก บข.และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร				←	→									
รอบ ๑๒ เดือน -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม -ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒. หน่วยในสังกัด ตร. กรอกแบบประเมินตนเอง และรายงานให้ สลก.ตร. ทราบ							←	→						
	๓. ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกที่รับรางวัล เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงและพัฒนา									←	→				
	๔. ให้คำแนะนำหน่วยที่ได้รับผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์									←	→				
	๕ ติดตาม และประเมินผล พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยในสังกัด และสรุปผลการดำเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	←	→											←	→

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย ๓ ระดับ

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐)
ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไขการประเมิน : หน่วยงานในสังกัด ตร. มีผลการประเมินคะแนนรวมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของหน่วยที่ส่งข้อมูล กรณีหน่วยที่ไม่ได้จัดส่งข้อมูลหรือทำการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ในรอบปีต่อไปทำหนังสือกำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินพร้อมให้จัดส่งแบบประเมินให้ สลก.ตร.

หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : ๑. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ เหล่าทัพ มือถือ : ๐๘ ๑๖๒๗ ๗๔๑๘ ๒. พ.ต.ต.สมนึก ชันเครือ ที่ทำงาน ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๑๔
๓. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นภาพร พลบูรณ์ ที่ทำงาน ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๑๔

